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Fyrirspurn
til samgönguráðherra um aðgang að háhraðanettengingu.

Frá Björgvini G. Sigurðssyni.

Hvenær er gert ráð fyrir að allir íbúar landsins hafi aðgang að háhraðanettengingu og hver
er áætlaður kostnaður við að tryggja öllum landsmönnum slíka tengingu óháð búsetu?


